



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดอบรมให้ความรู้การจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแก่สหกรณ์



ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาในการประกอบอาชีพหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตเสียหาย และสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ได้ตามมาตรฐาน หากเกษตรกรยังใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากจะส่งผลต่อผลผลิตแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเองด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะที่ดูแลการส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จึงมีนโยบายพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน



นายถาวร ฤ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร นอกจากจะมีการนำสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิกแล้ว ยังมีการนำปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ใช้ในการประกอบอาชีพของสมาชิกมาจำหน่ายด้วย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะไม่คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และความเหมาะสมของสินค้าที่นำมาใช้ จะดูแค่ราคา เป็นสินค้าชนิดใดหรือยี่ห้อที่นิยม หรือตามที่ตัวแทนจำหน่ายมาแนะนำเสนอขาย เท่านั้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่มีคุณภาพตามมาด้วย

เพื่อเป็นการสนองนโยบายกรมฯและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ โดยนายอารยะ ผาสีเสม ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จัดอบรมผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตราด จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop) และให้สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าปัจจัยการผลิต นำสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้กับสมาชิก เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับสมาชิก มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนให้ร้านค้าของสหกรณ์การเกษตรสามารถพัฒนา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) ของกรมวิชาการเกษตร ด้วย